

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น นายสอน ศรีวิชัยเชียร นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า  
แถลงนโยบายต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

วันที่ 13 สิงหาคม 2556

\*\*\*\*\*

เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 บัญญัติไว้ว่า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ มาตรา 58/5 บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และบัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 60/2556 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้า นายสอน ศรีวิชัยเชียร ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนตำบลเวียงห้า เลือกข้าพเจ้า ให้มาทำหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตำบลเวียงห้า ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 4 ปี จากการที่ข้าพเจ้า

ได้ลงพื้นที่เป็นประจำ ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบลเวียงห้า และได้ให้นโยบายกับ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลเวียงห้าว่าจะบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยจะนำวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการพัฒนา นับว่าเป็นภารกิจสำคัญที่ข้าพเจ้าจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความพอใจและมีความเป็นอยู่ที่ดีนั้น

**นโยบาย ที่ข้าพเจ้า จะแถลงในวันนี้ มี 6 ด้าน**

### **นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ**

- น้ำไหล ผมจะพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหางบประมาณมาสร้างอ่างเก็บน้ำ ชุดลอกห้วยหนอง คลอง บึง สร้างฝายกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร สูบน้ำพลังงานไฟฟ้า และน้ำดื่ม น้ำใช้ ในตำบล
- ไฟสว่าง จัดสรรงบประมาณมาปรับปรุงไฟฟ้าทุกพื้นที่ในตำบลที่ไฟฟ้าไม่ถึง จะทำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ทุกพื้นที่ในตำบล
- หนทางดี จัดหางบประมาณทำถนนเชื่อมตำบลต่อตำบล และภายในตำบลของเขา

### **นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ**

- ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชน ให้จัดทำบัญชีครัวเรือนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ชุมชนตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนงบประมาณ จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพและทำเกษตรอินทรีย์
- มีงานทำ จัดสรรงบประมาณ ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มผ้าใบ กั้นสาค กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ในตำบลของเขา จัดสรรงบประมาณให้ผู้สูงอายุ สายตรวจอาสา อปพร. ฝ่ายปกครองฯ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สภาวัฒนธรรม และ ส่วนต่าง ๆ ในตำบล

## นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

- ด้านสังคม ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเด็กและเยาวชน จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อห่างไกลยาเสพติด และสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการตลอดจนถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ติดเชื้อ ให้ได้รับความช่วยเหลือ ส่งเสริมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ แห่เทียนพรรษา รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สรงน้ำพระธาตุตามจารีตประเพณี

## นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

- ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลเวียงห้าว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องตำบลของเรา ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ต่างๆ ในตำบลเวียงห้าว ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของพี่น้องประชาชนตำบลเวียงห้าวของเรา

## นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสาธารณสุข

- การศึกษา จัดการอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยให้กับ โรงเรียนเขตรับผิดชอบของอบต. ปัจจัยที่สำคัญที่จะมีผลต่อการพัฒนาก็คือทรัพยากรมนุษย์ ฉะนั้นผมจึงให้ความสำคัญกับการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาจะพัฒนาตำบลให้สำเร็จ ต้องพัฒนาคน สิ่งไหนที่ทำแล้วไม่ขัดต่อระเบียบและกฎหมาย ผมจะทำ

## นโยบายด้านการเมือง และการบริหาร

- ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการเมืองและการบริหาร

- ส่งเสริมสนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกด้านในรูปแบบของกระบวนการประชาคม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ในกรณีเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎร และเน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงาน



นโยบายทั้ง 6 ด้านที่ ข้าพเจ้า ได้แถลงต่อสภา ดังกล่าวข้างต้น จะสำเร็จ และสามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้จริง อาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่าย และการยอมรับจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานของอบต.เวียงห้าว และที่สำคัญอย่างยิ่งคือจากประชาชนตำบลเวียงห้าว ในฐานะที่ผมได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เลือกให้เข้ามาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว ดังนั้น ในระยะเวลา 4 ปี ต่อไปนี้ ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ประสาน เพื่อขอคำแนะนำและความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมา เพื่อพัฒนาตำบลเวียงห้าว ให้มีความเจริญในทุกด้าน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว ในวันนี้ ขอขอบพระคุณครับ

นายสอน ศรีวิชัยเชียร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว  
วันที่ 13 สิงหาคม 2556